



หมอฟันต้องพร้อม.. สมาคมจะอยู่เคียงข้างวิชาชีพ

ในท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของที่รุนแรงขึ้นของโรคโควิด-19, ความเสี่ยงสูงของวิชาชีพทันตกรรมต่อการสัมผัสเชื้อ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการจัดสรรวัคซีนในระดับประเทศ แม้ทันตบุคลากรจะได้รับการวางลำดับความสำคัญไว้ในกลุ่มแรก ๆ ที่ควรได้รับวัคซีน แต่ในความเป็นจริงพบว่า มีเพียงทันตแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐหรือรพ.เอกชนที่มีลักษณะเป็นองค์กรชัดเจนเท่านั้นที่ได้รับการจัดสรรไปก่อน ส่วนทันตบุคลากรในคลินิกทันตกรรมเอกชน stand alone ซึ่งขาดกลไกขององค์กรวิชาชีพมารวบรวมข้อมูล จึงยังไม่ได้รับการจัดสรร



ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ Well-mixed team ได้เล็งเห็นช่องว่างการกระจายวัคซีนที่สมาคมฯ สามารถช่วยเติมเต็มได้ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูล ทำหนังสือขอรับการจัดสรรวัคซีนยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จนมีการฝากฉีดที่ รพ.วิมุตไปแล้วกว่า 5,500 ราย รวม 11,000 โดส ต่อมาได้รับการจัดสรรอีก 4,400 โดส จากกระทรวงอุดมศึกษา แต่หารพ.ที่จัดฉีดได้ยากเนื่องจากรพ.มีคิวยาวไปกว่า 2 เดือน จึงจำเป็นต้องจัดศูนย์ฉีดเองเพื่อให้ทันตบุคลากรได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเจรจาฝาก รพ.วิมุต ฉีดได้ 357 โดส และจัดศูนย์ฉีดที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยทีม รพ.ปิยะเวท ในวันที่ 5-6 มิ.ย. 64 จำนวนกว่า 2,037 โดส





ศูนย์ฉีดที่พัฒนาขึ้นเองร่วมกับ partner หลายภาคส่วน สามารถให้บริการด้วยเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการจนสังเกตอาการเสร็จสิ้นราว 37 นาที มีผลลัพธ์ความพึงพอใจมากกว่า 92% มีผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรง 1 ราย ได้รับการส่งต่อและรับการรักษา ต่ออย่างทันทั่วทั้งที่ ขณะนี้อาคารปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ยังมีการส่ง วัคซีนไปเพื่อจัดฉีดแก่ทันตบุคลากรในต่าง จังหวัด เช่น จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น รวมแล้ว ราว 8,000 คน

ทันตแพทย์สมาคมขอขอบคุณ partners ที่มาช่วยให้การกระจายวัคซีนนี้ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ รพ.วิมุต, คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, รพ.ปิยะเวท, สปสช., Well-mixed Team และทีมกระจาย วัคซีนที่เป็นทันตแพทย์รุ่นใหม่กว่า 10 คน มาช่วยขับเคลื่อนระบบการกระจายวัคซีน นับเป็นอีกความชื่นใจที่ได้พัฒนาผู้นำวิชาชีพรุ่นใหม่ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจริง

การจัดการดังกล่าว เป็นความภาคภูมิใจของทันตแพทย์-สมาคมฯ ที่สามารถสร้างความร่วมมือหลายภาคส่วน และได้ดูแล สวัสดิภาพของเพื่อนร่วมวิชาชีพและทีมงานทันตบุคลากร ทันตแพทย์-สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมฯจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือส่งเสริม เพื่อนสมาชิก เพื่อให้ท่านสามารถช่วยเหลือประชาชนและช่วยดูแล ระบบสุขภาพไทยได้อย่างปลอดภัย

